

## แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) รอบที่ ๒/๒๕๖๖

ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปศุสัตว์กาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแผนและคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและหน่วยงานที่มีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เพื่อช่วยลดความสูญเสียทางด้านปศุสัตว์ จากภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อในด้านปศุสัตว์
๓. เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพให้ผู้ประสบภัยหลังภัยสงบ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ

ที่	หัวข้อปฏิบัติ/กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงานโดยย่อ	เป้าหมายตามแผนงาน	ห้วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
๑	- ประชุมและชี้แจงโครงการ	- ประชุมคณะกรรมการ DLD - C	- ประชุมคณะกรรมการ DLD - C ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	- เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๖	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	
		- ประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์	- ประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์		- คณะกรรมการ DLD - C จังหวัดกาฬสินธุ์	
			จังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง		- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ๑๘ อำเภอ	
๒	- จัดทำคำสั่งคณะทำงานภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ส่งให้ปศุสัตว์อำเภอ และสำเนาให้หน่วยงาน DLD - C	- จัดทำคำสั่งคณะทำงานด้านภัยพิบัติ	- ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอได้รับคำสั่ง	- เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๖	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	
		โดยมีปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม	- คณะกรรมการ DLD - C ได้รับสำเนาคำสั่ง			
		ฝ่ายเป็นคณะทำงาน	- มอบหมายภารกิจในคำสั่งให้ครบถ้วน			
๓	- จัดทำแผนบริหารจัดการเตรียม พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๖	- ได้แผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับ	- ได้แผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับ	- เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๖	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	
		สถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ๑ แผน	สถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ๑ แผน			- คณะกรรมการ DLD - C จังหวัดกาฬสินธุ์
		- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ	- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ			- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ๑๘ อำเภอ
๔	- สํารวจข้อมูลทรัพยากรในการเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ	- ได้ข้อมูลจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ	- ได้ข้อมูลจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ	- ก.ค. ๒๕๖๖	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	
		ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ	ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ			- คณะกรรมการ DLD - C จังหวัดกาฬสินธุ์
๔	- ซ้อมแผนภัยพิบัติด้านปศุสัตว์	- จัดกิจกรรมซ้อมแผนภัยพิบัติด้านปศุสัตว์	- จัดกิจกรรมซ้อมแผนภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ให้แก่	- ส.ค. ๒๕๖๖	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	
	(ซ้อมแผนบนโต๊ะ)	(ซ้อมแผนบนโต๊ะ) โดยมีเป้าหมายคือปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๑ ครั้ง		- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ๑๘ อำเภอ	
		อำเภอทุกอำเภอ				

๕	- ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ	- ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ	- เจ้าหน้าที่ที่ร่วมซ้อมแผนได้ทราบแนวทางปฏิบัติ	- ก.ย. ๒๕๖๖	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
		- รายงานให้ผลให้คณะกรรมการ	หากมีการเกิดภัยฯ จริง		- คณะกรรมการ DLD - C จังหวัดกาฬสินธุ์
		DLD - C ทราบในการประชุม	- คณะกรรมการ DLD - C ได้ทราบแนวทางปฏิบัติ		
		คณะกรรมการ	ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่หากมีการเกิดภัยฯ จริง		